
 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 
ผมและคณะท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดในเดือนกันยายน น้ีนับว่ามีความโชคดีท่ีมี
ท่าน ผวภ.นพ.สงวน คุณาพร และแขกผูใ้หญ่ ผูมี้เกียรติทุกท่าน ผมในฐานะ
ตวัแทนขอน้อมรับค าอวยพรของทุกท่านและขอให้พรดังกล่าวส่งผลทุกท่าน
เช่นเดียวกนั ขอบคุณครับ 

วาระที่  4  ข่าวจากเลขา ฯ อน.ประดษิฐ์  จิตรนพคุณ 

           นยล.นพ.จรูญพงษ์  บรมธนรัตน์  กล่าว 

วาระที ่3  ข่าวจากนายกอดุลย์  วราเอกศิริ 
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เดอืน   มกราคม  พ.ศ. 2559 
เดอืนแห่งการบริการด้านอาชีพ 

 

    

  

                         

 วาระที ่ 1   นายกอดุลย์   วราเอกศิริ 
   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเปิดการประชุม 
                  

   ปีที ่44  ฉบับที ่ 24  วนัพุธที ่ 6  มกราคม  พ.ศ. 2559  

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

  เรียนนายกสโมสรโรตารี  อดีตผูว้่าการภาค  อดีตนายก ผูช่้วยผูว้่าการภาค  
มวลมิตรโรแทเรียน  พร้อมโรตารีแอนน์   แขกผูมี้เกียรติ วนัน้ีเป็นวนัประชุม
ประจ าสัปดาห์พุธท่ี 6  มกราคม  2559  โดยการน าของนายกอดุลย ์ วราเอกศิริ  
ภายใตอ้รรถพจน์ว่า “ เป็นของขวญัแก่ชาวโลก ” “ Be  a gift  to  the  world  ”  
ยินดีตอ้นรับ  นายกเชาวลิต  ทวีไทย   นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์  แอนน์
พรทิพย ์ รุ่งโรจน์ชัยพร ,  แอนน์อาภรณ์   ตนัเจริญ , แอนน์แพทยห์ญิงจนัทร์
เพญ็  วชัระพงศไ์พบูลย ์,  แอนน์มุกดา   สุจิตต ์ขอบคุณครับ 

 

ทุกท่านท่ีมาร่วมการประชุมและงานในวนัน้ี ขอบคุณครับ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแทนญ่ีปุ่ นดว้ย ซ่ึงเราก็ท  าสต๊ิกเกอร์ติดรถดบัเพลิงตามท่ีท่านแนะน ามาซ่ึงมี 3 
สโมสร ก็คือ ญ่ีปุ่ น  สโมสรโรตารีปทุมวนั และสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ผม
ได้จดัท าไวนิล ไวส้ าหรับถ่ายรูป ซ่ึงก าหนดการผมจะแจกให้กบัทุกท่านครับ 
การแต่งกายสวมเส้ือชมพ ูและสวมสูท ขอบคุณครับ 

 

 วาระที ่ 2   รทร.สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 
   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 

 
                  

@ เรียนนายกสโมสร  อดีตผูว้่าการภาค  อดีตนายก ผูช่้วยผูว้่าการภาค  มวล
มิตรโรแทเรียน  พร้อมโรตารีแอนน์  แขกผูมี้เกียรติ  @  ขอแจง้ให้ทราบว่าศูนย์
โรตารีแห่งประเทศไทยไดน้ าเสนอให้ข้ึนค่าบ ารุงภาคจาก 900 บาท เป็น 1100  
บาท ซ่ึงปกติจะเก็บ 1 คร้ังต่อ ปี เน่ืองจากท่ีผ่านมาประสบปัญหามาโดยตลอด  
10 ปีท่ีผา่นมาก็ยงัไม่เคยปรับปรุงรายไดใ้ห้เหมาะสมกบัรายจ่ายซ่ึงมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้น าเสนอท่ีประชุมอบรมภาคประจ าปีเสียก่อน ถ้าหากท่ีประชุมใหญ่
ผ่านจึงจะมีผลบงัคบั  @ขอเชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุมระหว่างเมือง  คร้ังท่ี 4  
ของพ้ืนท่ี 23 -29 ในวนัเสาร์ท่ี 23 มกราคม 59 เวลา 18.00 -22.00 น. ณ โรงแรม
วาสิฏฐีสุพรรณบุรี ส าหรับงานภาคกลางคืนจะเป็นคืนแห่งเกียรติยศของมูลนิธิ
โรตารี ท่ีให้ผูว้่าการภาคจะประดบัเข็มแก่ผูบ้ริจาคทุกท่านท่ีร่วมงานนะครับ
และงานน้ีเจา้ภาพจดัคือสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ครับ ซ่ึงประธานจดังานคือ 
นายกก่อตั้งอน.นพ.อนุศกัด์ิ  คงมาลยั และผูช่้วยภาค 3330  พ้ืนท่ี 29  อน.ไกร
วฒิุ  สีตลกาญจน์  ค่าลงทะเบียน 1,000 บาทต่อท่าน การแต่งกายร่วมงานชุดสูท
สากล  @ ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเขา้ร่วมงานวนั
เจ้าพระยายมราช ในวนัพุธท่ี 20  มกราคม 2559 โดยร่วมวางพวงมาลา ณ 
อนุสาวรียเ์จา้พระยายมราช นดัพร้อมกนัเวลา 8.30 น. โดยผูว้่าราชการจงัหวดั
สุพรรณบุรีเป็นประธานในเวลา 9.00 น. การแต่งกายชุดสูทผูกเน็คไท 
ขอบคุณครับ 

 

@ เรียนอดีตผูว้่าการภาค  อดีตนายก ผูช่้วยผูว้่าการภาค  มวลมิตรโรแทเรียน 
พร้อมโรตารีแอนน์  แขกผูมี้เกียรติ  ผมขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน และโรตารี
แอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและแขกผูมี้เกียรติทุกท่านท่ีมาร่วมงาน
ครอบครัวเม่ือท่ี 23 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมาครับท่ีท่านมาเป็นจ านวนมากนับ
ลูกหลานท่ีมาดว้ย 71 คน ก็ตอ้งขอขอบคุณท่ีท่านให้ความร่วมมืออยา่งดียิ่ง @ 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
ไปร่วมงานปีใหม่ หมอพรชยั ยอ้นยคุ ท่ีโรงพยาบาลพรชยั ก็ไดรั้บการตอ้นรับ
จากท่านอดีตผูว้่าการภาคนายแพทยพ์รชัย และแอนน์วราภรณ์ บุญแสง เป็น
อย่างดียิ่งต้องขอขอบคุณท่านไว ้ณ ท่ีน้ีโดยมีมวลมิตรโรแทเรียนร่วมงาน 
นายกอดุลย ์วราเอกศิริ อน.พูลศกัด์ิ แอนน์พรทิพย ์รุ่งโรจน์ชยัพร , อน.สุรพฐั  
ม่วงน้อย  อน.ทรงศกัด์ิ  เอ้ือเสริมกิจกุล , อน.ศิระ   รุ่งเรืองศรี   อน.ประดิษฐ์  
จิตรนพคุณ , นยล.จรูญพงศ ์  บรมธนรัตน์ @ ในวนัท่ี 7 มกราคม 2559 เราจะ
ไปมอบของขวญัวนัเด็กท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรี เวลา 9.30 น. 
เรียนเชิญมวลมิตรรแทเรียนทุกท่านร่วมมอบของขวญัวนัเด็กซ่ึงเราได้เตรียม
ของไวเ้รียบร้อยไวแ้ลว้ รางวลัส่วนหน่ึงก็ไดม้าจากท่านน อน.ศรีชยั เทพศิลป
วิสุทธ์ิ ท่ีไดน้ ามามากพอสมควรรวมกบัท่ีเราซ้ือเพ่ิมเติม ก็ขอเรียนเชิญไปร่วม
โดยพร้อมกนั   เม่ือเสร็จจากกิจกรรมเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมเดินทางไปยงั
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เพ่ือประสานงานในการท่ีผูว้่าภาคธีระนนัท ์
วงศห์ล่อ จะมาเยี่ยมสโมสรเราอยา่งเป็นทางการในวนัพุธท่ี 13 มกราคม  2559 

@ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมมอบรถดบัเพลิงให้กบั อบต.ทบัตีเหล็ก ในวนัพุธท่ี 
13 มกราคม 2559 ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทบัตีเหล็ก โดยท่านรองผูว้่า
ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรีมาเป็นประธานแทน เน่ืองจากท่านผูว้่าราชการ
จงัหวดัสุพรรณบุรีติดภารกิจตอ้งให้ข่าวเก่ียวกบัการจดังานดอนเจดียค์รับ ใน
ส่วนของการตอ้นรับท่านผูว้า่การภาคไชยไว นั้น ท่านบอกวา่ท่านมาในฐานะ 

 

 

@ เรียนนายกสโมสร อดีตผูว้่าการภาค   ผูช่้วยผูว้่าการภาค  อดีตนายก  มวล
มิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผูมี้เกียรติทุกท่าน  เม่ือวนัท่ี  25  ธนัวาคม  2558  
ผมไปประชุม   Pre - PETS ท่ีภาคของเราจดัท่ีโรงแรมหัวหินแกรนด์ และจดั
ประชุมรวมนายกรับเลือกทัว่ประเทศท่ีเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพนัธ์   2559  ซ่ึง
ท่ีผมไปประชุมผมมีโอกาสปรึกษากบัผูว้่าการภาคและเลขาภาคเร่ืองการจดัวนั
สถาปนาของสโมรโรตารีสุพรรณบุรี เน่ืองจากว่าเราตอ้งการจดัใกล ้ๆกบัช่วง
สโมสรโรตารีอุดรธานี คู่มิตรแทมปิน มาร่วมงานสถาปนากบัสโมสรโรตารี    

 

นายอดุลย์  วราเอกศิริ  นายกสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี มอบของท่ีระลึกให้ท่าน อน.สุรพฐั
ม่วงน้อย สนเทศอาชีพในการประชุมประจ า
สปัดาห์ 

 

 

 

 

 



     นย.เชาวลติ  ทวีไทย นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ กล่าว 
อน.สุรพฐั ม่วงน้อย  สนเทศอีพ 

ผชภ.ไกรวุฒิ  สีตลกาญจน์  กล่าว 

อน.ศรีชัย     เทพศิลปวิสุทธ์ิ      กล่าว 
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วาระท่ี  1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี  2  ปฏิคมแนะน าแขกเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี  3  เลขา ฯ แจง้ข่าว 
วาระท่ี  4  ตอ้นรับผูว้่าการภาค 
วาระท่ี  5  วนัครอบครัว มิตรภาพวนัคลา้ยวนัเกิด 
วาระท่ี  6  นายกกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
 

วาระการประชุมประจ าสปัดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพธุท่ี 13  มกราคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 

เป็นผูว้า่การภาคและกรรมการท่านอ่ืนท่ีไดรั้บการอบรมการให้คะแนน การตดัสินของ
กรรมการถือท่ีส้ินสุด  ให้ท่านเลขาฯ ไดค้ดัสรรผูท่ี้จะประกวดสนเทศ ในสโมสรของ
เราผูท่ี้มีประสบการณ์คือท่าน อน.ประดิษฐ ์ จิตรนพคุณ ขอบคุณมากครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนน้ีไวท่ี้ ผูช่้วยเลขา ฯ แลว้ ท่านใดท่ีจะไปร่วมกิจกรรมก็ขอให้ลงช่ือ
ไปก่อน ผมก็อยากให้ทุกท่านไดเ้ป็นก าลงัใจให้กบัท่านนายกรับเลือก ประธาน
จดังานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ 

 

 

 

 

 

 

 

อุดรธานี  พร้อมกบัเดินทางมาร่วมงานสถาปนากบัสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
จากการหารือการจดังานสถาปนาของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีจดัในวนัท่ี 14 
มิถุนายน 2559  ส่วนสถานท่ีในการจดังานนั้นแจง้ให้มวลมิตรโรแทเรียนทราบ
อีกคร้ัง  ขอบคุณครับ 

 

 @ เรียนนายกสโมสร อดีตผู้วา่การภาค   ผู้ชว่ยผู้วา่การภาค  อดีตนายก  มวล
มิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์  ผมขออนุญาตท าหน้าท่ีแทนท่านประธานจดังาน 
ท่านอนุศกัด์ิ  คงมาลยั ผูช่้วยผูว้่าการภาคพ้ืนท่ี 29 ในฐานะเป็นเลขาฯการจดั
งานในคร้ังน้ี ให้เกียรติผมได้มาประชาสมัพนัธ์ในวนันี ้เม่ือคืนผมไดมี้โอกาสไป
ที่สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ได้พบกบัมวลมิตรโรแทเรียนประมาณ 15 ท่าน  ซึ่ง
มวลมิตรโรแทเรียนก็ก าลงัเตรียมการจดังานตอ้นรับผูว้่าการภาคเหมือนกับทกุ
สโมสรในขณะน้ี  มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวา่ท่ีผูช่้วยเปรมจิตต ์ เป็นพ่ีเล้ียงอยู ่ผม
ก็ขอเวลาประมาณ 10 นาทีเพ่ือพูดถึงการประชุมระหว่างเมือง ผมก็ถามเขาว่า 
ทุกท่านใส่เส้ือสีเหลือง ในนามของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ในพ้ืนท่ี 28 และ
ก็เดินทางมากบัองคก์รประมาณ 6 เดือนมีความรู้สึกอยา่งไรบา้ง เขาก็บอกว่ารัก
และศรัทธา และก็อยากจะไปต่อ  ผมก็ถามต่อว่า ถ้าหากว่าวนัน้ีการประชุม
ระหว่างเมืองโดยก าหนดของภาคท่ีจะจดัท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  หรือตรัง  
ในห้องประชุมน้ีจะไปทั้งหมดก่ีท่าน ยกมืออยูคื่อนายก กบัเลขาฯ  และถา้หาก
ยา้ยกลบัมาประชุมท่ีหัวหินก็เพ่ิมมาอีก 1 ท่าน ถ้าสมมุติว่าท่านรักและศรัทธา
ในองคก์รน้ีจริง ๆ การประชุมระหวา่งเมืองท่านผูว้า่การภาคธีระนนัท ์วงศห์ล่อ
พร้อมคณะกรรมการบริหารบอกว่า ปีน้ีขอแบ่ง 4 คร้ัง ๆ ท่ี 1 ตอนบน 2  คร้ัง ,  
ตอนล่าง 2  คร้ัง ก็คือท่ีราชบุรีและสุพรรณบุรี ผมบอกว่าถ้าเรามีการจัดท่ี
โรงแรมวาสิฎฐี แเลว้เราทุกคนตอ้งเรียนรู้เร่ืองการบ าเพญ็ประโยชน์ขององคก์ร
โรตารีเป็นอย่างไรส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กรโรตารีเป็นอย่างไร มูลนิธิเป็น
อยา่งไร เพ่ือจะให้สโมสรตารีสุพรรณิการ์เขม้แข็งอยากจะให้เดินทางมาร่วม 1 
วนั ทั้งงานเช้าและกลางวนั เขายินดีจะมาเขา้ร่วมจ านวน 10 ท่าน  ผมจึงขอ
อนุญาตเล่าให้ฟังเพราะว่า ท่าน นยล.นพ จรูญพงษ์  บรมธนรัตน์ ซ่ึงรับท่ีจะ
เป็นผูน้ าองค์กรโรตารีท่ีอายุมากท่ีสุดในจงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาคใต้จะมา
ประชุมระหว่างเมืองกว่า 40 ท่าน โดยได้จดัโปรแกรมท่องเท่ียวในจงัหวดั
สุพรรณบุรีดว้ย ก็เรียนเชิญท่านมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านของสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี  ร่วมการประชุมระหว่างเมืองในคร้ังน้ีเป็นของภาค 3330 และใน
สโมสรมีผูว้า่การภาค 2 ท่าน ก็จะถือโอกาสน้ีให้ท่านไดล้งทะเบียนผมไดน้ าใบ 

 

  เรียนนายกสโมสรโรตารี  อดีตผูว้่าการภาค  อดีตนายก ผูช่้วยผูว้่าการภาค  
มวลมิตรโรแทเรียนการสนเทศอาชีพเร่ืองอาชีพ  เราจะสนเทศได้ดีเราตอ้งลง
ไปท าจริง ๆในอาชีพของเรา เราจะพูดไดอ้ยา่งเต็มท่ีก็คือส่ิงท่ีเราท าเอง ผมเป็น
อาชีพน้ีจะไปพูดเร่ืองอาชีพอ่ืนมนัก็รู้ไม่จริง ผมเองออกจากราชการมา ก็มาท า
อาชีพอัลลอยด์ ซ่ึงก็เคยน ามาพูดเล่าสู่กันให้ฟังแล้ว จากสภาพท่ีล้มทั้ งยืน
ของอัลลอยด์ ก็มาท าอาชีพเก็บเบ้ีย เก็บทีละ 50 สตางค์ วนั ๆ ก็เก็บได้ 1  
กระป๋องนมก็ว่ากนัไปครับ อาชีพใครอาชีพมนัและก็มีอาชีพเสริมเล็ก ๆ น้อย 
ถ้าจะพูดไปงานท่ีถ่ายเอกสารก็รู้ ๆกนัอยู่เหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน 
อายมุาก ๆ ถา้เรานัง่อยูเ่ฉย ๆ จิตใจก็จะห่อเห่ียว เราตอ้งมีการเคล่ือนไหวเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ ผมหนา้ท่ีหลกัในร้านก็คือท าตรายางเท่านั้นล่ะครับ  ตรายางน่ีมีเทคนิค
นะครับ ถา้ไม่มีเทคนิค มีความรู้ท าไม่ได ้ขอบคุณครับ 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  เรียนนายกสโมสรโรตารี  อดีตผูว้า่การภาค  อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารี
แอนนใ์นส่วนของผมประสานงานเก่ียวกบัผูว้่าการภาคท่ีมาเยี่ยมสโมสร ผูว้่าการภาค
นดัเวลาอีกคร้ัง ในวนัท่ี 13 มกราคม 2559 , วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ตอนกลางคืนท่าน
เดินทางจากนครศรีธรรมราช  เดินทางจากบางแค ประมาณ 05.30 น. มา ท่ีจังหวดั
สุพรรณบุรี ผมจองโรงแรมน้ีไวเ้ป็นท่ีพกัของท่าน  ถา้มาช่วงเชา้ก่อนถึงเวลางานท่าน
อาจจะมาเช็คอินก่อน ผมต้อนรับท่านและน าท่านไปท่ี อบต.ทับตีเหล็ก ซ่ึงท่านมี
กิจกรรมกับสองสโมสรคือ สโมสรโรตารี เพชรสุพรรณและ สโมสรโรตารี
สุพรรณิการ์ ในช่วงกลางคืนมีงานเล้ียง เร่ืองการประชุมระหว่างเมือง 4 คร้ัง  มีการ
ประกวดสนเทศโรตารีและกจ็ะมีการคดัเลือกอีกคร้ังท่ีหาดใหญ่ ช่วงวนัท่ี 9-20 มีนาคม 
2559 ประธานจดังานก็คือ ท่านนายกเพญ็พรรณ   ไพบูลยเ์กษม นายกสโมสรโรตารี
มณีกาญจน ์ท่านไดโ้ทรประสานในปีน้ีจะใหผู้ช่้วยผูว้า่การภาคร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตดัสิน หว้ขอ้การสนเทศคือ “ส่ิงด ีๆ ทีข้่าพเจ้าได้รับ จากเป็นโรแทเรียน” สโมสรละ 1 
ท่าน ท่ีสามารถส่งเขา้สนเทศได ้ขณะน้ีใบสมคัรสามารถส่งได ้ในการประกวดสนเทศ
ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมทุกประเภทรวมถึงใช้บุคคลอ่ืนระหว่างการสนเทศใชเ้วลา 4  - 
5.30 นาที  ถา้สนเทศไม่ถึง 4 นาทีหรือเกิน 5.30 นาที ตดั 2 คะแนนต่อกรรมการ 
1 ท่าน ถา้มีกรรมการ 10 ท่านก็จะถูกตดั 20 คะแนน กรรมการให้คะแนนก็จะ
เป็นผูว้า่การภาคและกรรมการท่านอ่ืนท่ีไดรั้บการอบรมการให้ 

  เรียนนายกสโมสรโรตารี  อดีตผูว้่าการภาค  อดีตนายก ผูช่้วยผูว้่าการภาคมวล
มิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์เร่ืองการมอบของขวญัให้กบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ได้รับการสนับสนุนจากเมืองไทยประกนัชีวิต ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารธนชาต 
เร่ืองเล้ียงปลาไดป้ระสานงานกบัอาจารยอ์มรเทพ  @  เม่ือในวนัท่ี 25  ธันวาคม  2558  
พี่ชายโทรมาใหรั้บแม่ไปดว้ยท่ี แปดร้ิว  เน่ืองดว้ยสมเด็จพระเทพ ฯ ท่านจะเสด็จมาท่ี
บา้นพี่ชาย ผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง สืบเน่ืองจากมูลนิธิพระดาบสท่านไดม้าซ้ือเคร่ืองสี
ขา้วพี่ชาย ซ่ึงเป็นเคร่ืองสีขา้วประมาณ 1 เกวียน  500กิโลกรัม และเคร่ืองใหญ่ ท่านไป
ชมโครงการของท่านท่ีมูลนิธิพระดาบส ไปเจอเคร่ืองสีขา้ว ท่านก็แจง้กบัเลขาฯ ว่า
เคร่ืองน้ีเป็นเคร่ืองน าเขา้จากต่างประเทศหรือ เคร่ืองในประเทศไทย เลขาเป็นของคน
ไทยผลิตอยูท่ี่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านบอกวา่ใหพ้าไป ท่านเลขากแ็จง้มาว่าท่านจะมาดู
งาน แต่ท่านจะมาเยี่ยน ตชด.ท่ีโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน สนามชยัเขต ช่วงบ่าย
ขากลบัท่านขอลงท่ีแปดร้ิวเพื่อท่ีจะมาท่ีบา้นพี่ชาย และท่านก็มาท่ีบา้นพี่ชาย ออกจาก
สนามชยัเขต สกั 3 โมงคร่ึง มาถึงบา้นพี่ชายกส่ี็โมงกวา่ ๆ ท่านก็ไดเ้ขา้มาในบา้นเสร็จ
กท็กัทาย  ท่านกเ็ดินชม ฟังบรรยาย 1 ชัว่โมงเต็ม ท่านไม่นัง่เลย จดบนัทึกตลอด ท่าน
ดูทุกอยา่ง อะหลัย่   ตลอดตวัแรกยนัตวัสุดทา้ย ส่วนการรักษาความปลอดภยัค่อนขา้ง
จะเขม้งวด เพราะว่ามีทั้งต  ารวจ  ทหาร  หน่วยอีโอดี  ต  ารวจทั้งหญิงและชาย  
รถสุขาเป็นของส่วนพระองค์น ามาจากวงั  ซ่ึงทางเราตอ้งท าทางเพ่ิม  ท่านก็
เป็นกนัเอง ไม่ถือตวั แต่งกายสุภาพ ไม่ตอ้งมีพิธีอะไร ไม่ตอ้งสวมสูท  มีหลาย
ท่านมาถามว่าเป็นพระสหายกบัท่านเหรอ เพราะโดยปกติท่านจะไม่เสด็จไป
บา้นใคร คิดว่าเป็นมงคลชีวิตอนัสูงสุดของตระกูลของกระผม ก็เป็นบุญของ
ครอบครัวของผมท่ีไดต้อ้นรับเสด็จท่านในคร้ังน้ี   ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 



 

 


